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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

              สพฐ.หนุนอธิการบดี ใชคะแนน"ความดี" ยึดคุณธรรมในหลวง 

 

โพธิวิชชาลัย" เพิ่มคุณคาภูมปิญญาทองถิ่น  
โดย ผูจัดการออนไลน 17 ธันวาคม 2550 09:34 น.
 

 
   

 

  

 

    
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญขึ้น 

 
งานกอสรางที่ยังดําเนินตอไป 

 
 

ปฏิเสธไมไดวา การศึกษาของไทยในชวงหลายสิบปที่ผานมา
โดดเดนและเนนหนักเรื่องของวิชาการ ดังจะเห็นไดจากจํานวน
นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันช่ือดังของไทยที่สามารถควา
รางวัลระดับโลกมาไดอยางนาช่ืนชม และปฏิเสธไมไดอีก
เชนกันวา ความสําเร็จเหลาน้ีมีอิทธิพลมากพอสําหรับชักจูง
นักเรียนนักศึกษาใฝดีจากตางจังหวัดใหเบนเข็มเขาสูใจกลาง
มหานครกรุงเทพฯ เพื่อไขวควาหาความสําเร็จมาเปนของ
ตนเองเหมือนเชนคนอื่น ๆ 
        
       แตสิ่งที่นาแปลกสําหรับวงการการศึกษาไทยก็คือ 
เราผลิตบัณฑิตที่เปยมดวยความสามารถมากมาย
ตลอดเวลาหลายสิบป แตการเจริญเติบโตของประเทศ
กลับกระจุกตัวอยูเฉพาะในเมืองหลวง และหัวเมืองใหญ 
ขณะที่ภาคชนบท ผูมีความรูความสามารถนับวันยิ่งขาด

ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการออนไลน   ฉบับประจําวันที่  17 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550  หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ผศ.อาํนาจ เย็นสบาย 

    

แคลน 
        
       หากจะมีใครสักคนตระหนักวาภาวะที่เกิดขึ้นเปนปญหา 
"โพธิวิชชาลัย" ก็ถือกําเนิดขึ้นมา และอาสาเปนคําตอบแก
สังคมบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับเนื้อที่ 61 ไร
ของอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
        
       ผศ. อาํนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝายเครือขายการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูจุดประกายแนวคิด
ดังกลาวเปดเผยวา “กอนที่เราจะสรางอะไรก็ตาม ความคิด
ปรัชญาเปนเรื่องสําคัญมาก ซึ่ง มศว ใชเวลาทําความเขาใจกับ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแกวนานถึง 3 ป โพธิวิชชาลัยจึงเริ่ม
กอตัวใหเห็นเปนรูปเปนรางขึ้นได เปาหมายของเราคือตองการ
ใหชาวบานในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในดานการศึกษา มา
ชวยกันออกแบบการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของชุมชนได อยางตอนนี้จังหวัดสระแกวเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
ปาตนนํ้าถูกทําลาย ปญหาความแหงแลง ไมเหมาะสําหรับทํา
การเกษตร ความตองการของชุมชนคือตองการพลิกฟนให
จังหวัดสระแกวเปนสถานที่นาอยู มีที่ทํามาหากินไดไมขาด
แคลน ไมมีปญหาสิ่งแวดลอมมากวนใจ และ มศว.ไดเปนแกน
นําดึงทุกภาคสวนมาจับมือกันเพื่อหาทางแกปญหาผาน
การศึกษา" 
        
       "ขณะที่อีกมิติหนึง่ของการกาํเนิดโพธิวิชชาลัย อาจ
มองไดวาเกิดขึ้นเพื่อวพิากษการศึกษาก็ไดครับ ที่ผานมา
การศึกษาของไทยสรางความแข็งแกรงใหแกภาคสวน
ของสังคมไดไมเทาเทยีมกันนัก เชน เราอาจเนนผลติ
บัณฑิตเพือ่ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมากเกินไป แตเรายังมีอกีหลายภาคสวนที่ยัง
ไมไดรับประโยชนจากการศึกษามากพอ เชน ชุมชน
ชนบทที่นับวันยิ่งออนแอ เด็กรุนใหมเดินจากบานเกิดเมือง
นอนไปหาความศิวิไลซกันมากขึ้น และขาดจิตสํานึกใน
การกลับมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ปลอยใหนายทุนเขา
มาบุกรุกหาประโยชน ทําลายสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โพธิวิชชาลัยจึงยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา
เปนหลักในการปฏิบัติ เนื่องจากเราเชื่อวา การถายทอด
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชุมชนเปนแนวทาง
หนึ่งที่จะสรางความเขาใจ และความตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ รวมถึงสรางสํานึกรักบานเกิดใหเกิดขึ้นได ที่
สําคัญคือ เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่จะทําใหมนุษย
อยูรวมกับธรรมชาติได โดยที่มีการเบียดเบียนธรรมชาติ 
และสังคมนอยที่สดุ" 
        
       บนพื้นที่ 61 ไรของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยน้ันไดแบง
ออกเปน 9 หองเรียน และ 9 ศูนยภูมิปญญาชุมชน โดยจะจัดให
มีปราชญชุมชนในแตละอําเภอที่มีความชํานาญในเรื่องตาง ๆ 
เขามาสอนและใหความรูแกนิสิตของวิทยาลัยแหงน้ีดวย ซึ่ง
เกณฑการคัดเลือกปราชญชุมชนน้ันตองสอดคลองกับแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียง รวมถงึตองมีความรู สามารถปฏิบัติไดจริง 
ตลอดถึงถายทอดและอธิบายความรูใหนิสิตไดเปนอยางดี 
        
       "หลายคนอาจยังกังวลเกี่ยวกับความรูความสามารถของ
ปราชญชุมชน เน่ืองจากเขาไมมีใบปริญญาบัตรมายืนยัน
ความสามารถ แตเขามีภูมิปญญาที่นํามาใชไดจริง เหลาน้ีเปน
เรื่องที่ตองทําความเขาใจ นักวิชาการอาจมองวาวิทยาลัยเรามี
มาตรฐานต่ํากวาแบบแผนที่วางอยูไวตอนนี้ เพราะเราไมมีด็อก
เตอร ไมมีอาจารยปริญญาโทตามเกณฑที่กําหนดไว แต
ทั้งหมดขึ้นอยูที่วา เขามองที่อะไร และเราตองการอะไรมากกวา
ครับ" 
        
       ดานนายสุรพล พงษทัดศิริกุล ผูวาราชการจังหวัดสระแกว 
กลาววา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยถือเปนความหวังใหมดาน
การศึกษาที่ตองการใหแนวคิดตะวันออกและตะวันตกมาพบกัน 
ที่ผานมาเราเลาเรียนความรูทางตะวันตกมากเกินไป ทําให
ละเลยภูมิปญญาทองถิ่น 
        
       “ชาวบานมีความหวังอยางมาก เพราะการศึกษาไม
จําเปนตองเปนรูปแบบตะวันตกเพียงอยางเดียว จากนี้ไป
ชาวบานมีโอกาสไดเรียนหนังสือผานทางวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ที่มีวิชาและหลักสูตรที่เหมาะสมกับชาวบาน และไมเพียงแค
ชาวบานเทาน้ัน เด็กรุนใหมจะมีโอกาสในการซึมซับภูมิปญญา
ของชุมชนตนเอง โดยมีหลักคิดเรื่องความพอเพียงเปนหลัก
สําคัญ” 
        
       สวนนายพิฉัตร พูลสะสมทรพัย อายุ 47 ป ชาวอําเภอ
วัฒนานคร ผูมีโอกาสเขามาชวยปรับพื้นที่และยังไดเขามาเปน
แรงงานในการกอสรางสถานที่ทรงงานของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปดเผยวา “ดีใจมากที่มี
โอกาสในการรวมสรางโพธิวิชชาลัย ที่สําคัญไดสรางหองทรง
งานของสมเด็จพระเทพฯ โดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน
ทองถิ่น อยางดินลูกรังซึ่งเปนมิตรกับธรรมชาติ ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม มาสรางเปนอาคารที่ประทับและอาคารทรงงาน เรา
เรียกการกอสรางอาคารลักษณะน้ีวาบานดิน ถือเปนการสราง
อาคารที่เนนความพอเพียงจริง ๆ เพราะการกอสรางนั้นราคาถูก 
แถมการสรางอาคารดวยดินลูกรังน้ันจะเพิ่มความเย็น เปนการ
ประหยัดพลังงานโดยไมตองใชเครื่องปรับอากาศเลยครับ" 
        
       ผศ.อํานาจทิ้งทายดวยวา "โพธิวิชชาลัยจะไมใช
การศึกษาของนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเพียงอยาง
เดียวอีกตอไป หากแตเปนการรวมมือของคนทุกภาคสวน
ของจังหวัดสระแกวเขาดวยกัน การเรียนที่นี ่เราตองการ
ปลูกฝงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหมาก ไมใชเรียนจบแลว
ก็ทอดทิ้งชมุชน หนีจากจังหวัดสระแกวไปทํางานที่อื่น 
หรือเอาความรูไปเบียดเบียนคนอืน่ ผมมั่นใจวาหลักสูตร
ของเราสามารถทําไดครับ"       

 


